

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v quy định khu vực  
không được phép chăn nuôi;  
khu vực được phép nuôi  
chim yến.

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

Thực hiện Công văn số 792/SNN&PTNT-CNTY về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi; khu vực được phép nuôi chim yến.

Để có cơ sở báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu ban hành Quyết định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; khu vực nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ các quy định của pháp luật về điều kiện chăn nuôi; căn cứ vào tình hình thực tế phát triển chăn nuôi ở địa phương; công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quản lý, từ đó xem xét, rà soát, lập danh sách đầy đủ khu vực không được phép chăn nuôi, khu vực được phép nuôi chim yến trên địa bàn.

Trường hợp có khu vực không được phép chăn nuôi; khu vực được phép nuôi chim yến thì ghi rõ:

- Khu vực không được phép chăn nuôi: toàn xã A/thị trấn B; nếu không thuộc phạm vi toàn xã/thị trấn thì ghi rõ khu phố/tổ/xóm/mặt bằng... thuộc xã/phường/thị trấn).

- Khu vực được phép nuôi chim yến: toàn xã A/thị trấn B; nếu không thuộc phạm vi toàn xã/thị trấn thì ghi rõ khu phố/tổ/xóm/mặt bằng... thuộc xã/thị trấn).

Trường hợp không có khu vực nào không được phép chăn nuôi hoặc được phép nuôi chim yến thì cũng ghi rõ là:

- Khu vực không được phép chăn nuôi: “Không có khu nào” .

- Khu vực được phép nuôi chim yến: “Không có khu nào”.

Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 25/3/2021. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về báo cáo của đơn vị.

Đây là vấn đề quan trọng cần có ý kiến của các xã, thị trấn nhằm triển khai các quy định trong Luật Chăn nuôi đảm bảo nội dung, tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phú Quốc**